

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 17-23 ตุลาคม 2561

เกษตรกรคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ยังแจ่มเหมือนเดิมทุกประการ

ตามที่มีการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมมนาข้าวโลก (World Rice Conference 2018) ที่เวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าข้าวหอมมะลิพันธุ์กัมพูชามาลีอังกอร์ ได้ที่ 1 ในขณะที่ ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 และข้าวหอมมะลิเวียดนามพันธุ์ ST24 ได้ที่ 3 นั้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประกวดหอมมะลิโลกดังกล่าวได้เริ่มมา ตั้งแต่ ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกโดย ข้าวหอมมะลิไทยได้ ที่ 1 และต่อมาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาจนในปีนี้เป็น ปี ที่ 10 นั้น สำหรับข้าวหอมมะลิไทย เราได้รางวัลที่ 1 บ้างที่ 2 บ้างสลับไปมาโดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ผลการประกวดข้าวโลกในเวทีดังกล่าวข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิของ กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ก็จะผลัดกันครองรางวัลที่ 1 กับ ที่ 2 บ้าง บ้างปีก็ครองชนะเลิศด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นครั้งแรกประกอบกับการประกวดดังกล่าว ก็เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้า เอกชน หรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้นบางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย

ดังนั้น ผลการประกวดจึงไม่น่ามีผลต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยตามที่หลายฝ่ายกังวลประกอบกับรองอธิบดีกรมการค้าข้าวได้พูดคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณ เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ก็ได้ ยืนยัน ว่า การได้รางวัลที่ 1 ของ ข้าวหอมมะลิมาลีอังกอร์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้า/ส่งออกข้าวไทยแต่อย่างใด

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวอีกว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้ นั้น จะเน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทยให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาดไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าวเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้ล้นตลาด (Over Supply) ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาให้ชาวนามาร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการด้วยโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายนโยบายเน้นย้ำให้กรมการค้าข้าวและกรมวิชาการเกษตรให้ทำการศึกษาวินิจฉัยข้าวไทยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อนำผลสรุปของการศึกษาวินิจฉัยมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย และการบำรุงรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ได้รับความนิยมนอกจากตลาด และผู้บริโภคไว้ด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นบข. รับทราบสถานการณ์ข้าวไทยม.ค.-ต้นต.ค.ส่งออกได้ 7.71 ล้านตัน-ราคาขยับขึ้น ยังมีคำสั่งซื้อเพิ่ม

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมฯ รับทราบ

การส่งออกข้าว โดยในช่วงเดือนมกราคม-2 ตุลาคม 2561 อินเดียส่งออกข้าวสูงสุดอันดับ 1 ของโลก 9.21 ล้านตัน รองลงมาคือ ไทย 7.71 ล้านตัน เวียดนาม 5.13 ล้านตัน ปากีสถาน 2.34 ล้านตัน และสหรัฐฯ 2.14 ล้านตัน

ในส่วนของราคาส่งออกข้าวไทย ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชน ประกอบกับมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติมจากภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

ส่วนเวียดนาม ราคาส่งออกข้าวขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากภูมิภาคแอฟริกาและอิรัก ในขณะที่อินเดีย ราคาส่งออกข้าวขาวปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif crop) จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2 และปากีสถาน ราคาส่งออกข้าวทุกชนิดทรงตัว เนื่องจากผลผลิตข้าวเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นในเดือนตุลาคม

ด้านสถานการณ์ข้าวปี 2561/62 ในส่วนของไทย การเพาะปลูกรอบที่ 1 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว 58.21 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 25.41 ล้านตัน ขณะนี้เพาะปลูกแล้ว 57.73 ล้านไร่และคาดการณ์จะมีเกษตรกรปลูกข้าวทั้งสิ้น 59.23 ล้านไร่ คิดเป็น 101.75% ของเป้าหมาย และเก็บเกี่ยวแล้ว 8.42 ล้านไร่

การเพาะปลูกรอบที่ 2 กระทรวงเกษตรฯ ปรับเป้าหมาย 12.21 ล้านไร่ เหลือ 11.36 ล้านไร่ เนื่องจากมีโครงการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 62 และ 3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยเกษตรกรจะปลูกในระหว่างพ.ย.61 - เม.ย.62

ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4.19 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 104.73 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 57.18 ล้านไร่ และราคาข้าว ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาตามความต้องการของตลาดและปริมาณข้าว

ขณะที่สถานการณ์ข้าวโลกปี 2561/62 คาดว่า ผลผลิตข้าวมีประมาณ 487.76 ล้านตัน ลดลง 3.76 ล้านตัน จากปี 60/61 เนื่องจากผลผลิตข้าวของปากีสถานลดลงจากปริมาณน้ำในระบบชลประทานมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นมังคุด การบริโภคคาดว่าจะมีปริมาณ 488.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีประมาณ 5.97 ล้านตัน เนื่องจากอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสต็อกข้าวโลก ปลายปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 145.21 ล้านตัน ลดลง 0.71 ล้านตัน จากปลายปี 2561 ซึ่งมีประมาณ 145.92 ล้านตัน

นอกจากนี้ที่ประชุม นบข.ยังรับทราบการติดตามการซื้อขายข้าวเปลือกของโรงสีข้าว โดยผู้ประกอบการซื้อขายข้าวเปลือกตามคุณภาพ ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง เฉลี่ย ก.ย.61 ต้นละ 7,500-7,900 บาท สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาที่จำหน่ายได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพข้าว เช่น การเกี่ยวสดโดยไม่ตากลดความชื้น และสิ่งเจือปนเกิน 2% หรือบางพื้นที่เร่งเกี่ยวหนีน้ำข้าวเปลือกจึงไม่มีคุณภาพ

พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.).กรณีรับฝากข้าวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวเปลือกนาปี ปี 61/62 ระหว่างเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกรเพื่อใช้เป็นราคากลาง, รับทราบผลการเปิดตลาดนำเข้าข้าวตามพันธกรณีตามความตกลง การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2562 ปริมาณ 249,757 ตัน และอัตราภาษีในโควตา 30% อัตราภาษีนอกโควตา 52%

สำหรับความคืบหน้าการระบายข้าวนั้น จากข้อมูลล่าสุดการระบายข้าวในสต็อกของรัฐแล้ว 16.84 ล้านตัน จาก 18.7 ล้านตัน ยังคงเหลืออีกจำนวน 1.864 ล้านตัน โดยองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะดำเนินการตรวจสอบข้าวในสต็อกที่เหลือทั้งหมดว่าเป็นข้าวชนิดใดบ้างก่อนส่งให้อนุกรรมการระบายข้าวฯ และนำเสนอต่อที่ประชุม นบข.ต่อไป

นายบุญยฤทธิ์ กล่าวว่า เมื่อได้ซื้อสรุปข้าวในสต็อกที่เหลือทั้งหมดแล้ว จะมีการส่งข้อมูลไปยังอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโดยเชื่อว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งทำงานเพื่อให้ได้ซื้อสรุปภายในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนจะสามารถสรุปผลขาดทุนได้ภายในปีนี้หรือไม่ เป็นหน้าที่ที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ จะดำเนินการต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ชวานาไทยเฮ! ข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง 1.4 หมื่นบาท/ตัน

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชวานาและเกษตรกรไทยเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ราคาข้าวหอมมะลิ กข.15 ที่ชวานากำลังเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ขายได้ราคาดีมากตั้งแต่ต้นฤดูกล ราคาข้าวสดความชื้น 25-28% ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ราคาอยู่ที่ตันละ 1.4 หมื่นบาท ขณะที่ปีที่แล้วราคาอยู่ตันละ 1.1 หมื่นบาทเพราะผลผลิตน้อย ความต้องการสูง ปัจจุบันมีโรงสีภาคกลางไปเปิดจุดแย่งซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ยิ่งดันราคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อชวานาเห็นราคาแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเก็บเกี่ยวข้าวต้องปล่อยให้สุกเต็มที่ เน้นทำข้าวคุณภาพไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อราคาข้าวในภาพรวมได้

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวเตือนสมาชิกโรงสีว่าบทเรียนจากปีที่ผ่านมาได้ มีทั้งเสียถ้าตลาดมีความต้องการของมากของมากจะกลายเป็นของน้อยและในทางกลับกันถ้าตลาดมีความต้องการน้อยของที่น้อยอยู่ก็สามารถที่จะกลายเป็นมาก ดังนั้นขอให้ระมัดระวังตลาดข้าวสารทั้งภายในและต่างประเทศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดแม้ว่าผลผลิตจะเป็นปัจจัยที่ช่วยบอกทิศทางก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งปวงความผันผวนของราคาตลาดยังคงมีอยู่และขึ้นอยู่กับจิตวิทยาหรืออารมณ์ของตลาดแต่ช่วงเวลาในภาพรวมทั้งหมดอยู่ดี

“กข.15 ได้เก็บเกี่ยวไปมากแล้วในบางพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเก็บเกี่ยว และในบางพื้นที่ที่อยู่ในช่วงปลายของการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาในช่วง 3-4 วันนี้ทำให้ กข.15 ได้รับผลในเชิงลบคือทำให้ต้นข้าวล้มและมีความชื้นสูงขึ้น แต่ในทางตรงข้ามกลับส่งผลดีต่อมะลิ 105 (ที่กำลังอยู่ในช่วงออกดอก ระยะตั้งท้อง) อย่างไม่รู้ดีราคาข้าวเปลือกสดโดยรวมก็ยังคงดีอยู่เนื่องจากตลาดมีความต้องการที่จะต้องซื้อเพื่อส่งมอบในระยะเวลานี้หรือผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มซื้อเก็บสต็อกเพื่อรอการขาย”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ข้าว กข.15 ชวานาบางส่วนได้ตากเก็บไว้กินและเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปแล้ว ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ก็เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน ก็จะเริ่มมีผลผลิตออกมาเพิ่มขึ้นทั้งทางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ในส่วนของข้าวหอมมะลิที่กระทบภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่เขตติดต่อ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น(บางอำเภอ) ข้าวหอมมะลิที่กระทบภัยแล้งนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนที่ได้รับฝนหนุนช่วยระยะ 3-4 วันที่ผ่านมาก็พอที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง และ 2) คืออีกส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมานานแล้วพอสมควร ส่วนนี้ก็จะได้รับความเสียหายถึงขั้นเก็บเกี่ยวไม่ได้เลยหรือเก็บเกี่ยวได้ไม่คุ้มกับค่าจ้างรถเกี่ยว

ทั้งนี้รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ๆประสบภัยแล้ง ส่วนในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวก็จะช่วยให้เกษตรกรพอได้เก็บเกี่ยวบ้างซึ่งก็จะดีกว่าบางส่วนปล่อยให้ทิ้งหรือต้องใช้คนเก็บเกี่ยว เพราะจะเก็บเกี่ยวไม่ทันทำให้ข้าวแก่จัดเสียหายได้ และยังถ้าได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศก็จะยิ่งทำให้เสียหายมากขึ้นไปอีก ในส่วนของพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็จะมีผลผลิตเป็นปกติ บางพื้นที่ก็จะมีผลผลิตดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา การพยากรณ์ในเรื่องของราคายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ที่แน่ๆราคาปีนี้ น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้อยู่ที่มุมมองของผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออกว่าสามารถทำตลาดได้มากน้อยเพียงใด รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ซื้อเก็บเพื่อบริโภคภายในว่าจะมีกำลังในการเก็บสต็อกมากน้อยเพียงใด ซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการแต่ละคนจะต้องนำไปวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ตลาดข้าวหอมมะลินั้นมีสองตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาในช่วงของข้าวใหม่ต้นฤดูนั้นตลาดส่งออกจะเป็นตัวแปร และต่อมาตัวแปรที่สองหลังจากนั้นคือตลาดบริโภคภายในประเทศที่ผู้ประกอบการจะต้องทำหน้าที่เก็บสต็อกเป็นข้าวเก่าซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เวลา”เป็นเพียงข้อมูลและข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นต่างคนต่างมองคาดการณ์กันเอง”

เช่นเดียวกับนางสาวธัญนันท์ อริยขจรนนท์ นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) กล่าวถึงสถานการณ์ราคาแบบนี้จะช่วยทำให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายอาจจะเข้าโครงการจำนำยิ่งฉางน้อยส่วนการซื้อขายข้าวผ่านหยังปีนี้ยังทรง เนื่องจากมีโรงสีปิดกิจการไปหลายโรงและมีบางโรงสีต้องการขายข้าวตรงกันมากขึ้น หรือใช้หยังในเครื่องเพราะการซื้อขายผ่านหยังบางรายอาจจะคิดว่าไปตัดผลกำไร แต่ความจริงแล้วการซื้อขายผ่านหยังมีข้อดีคือจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ตามที่ตกลงกันก่อนเสมอหลังจากปิดบัญชีจากผู้ส่งออกแล้วส่วนที่เหลือจึงปิดให้โรงสี

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ชวานาเฮ!ราคาข้าวหอมมะลิพุ่ง ชยับแตะตันละ14,750-17,700บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าว ผู้แทนเกษตรกร ชวานาหลายพื้นที่พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญได้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 20% ขณะนี้มีข้าวเปลือกหอมมะลิต้นฤดูออกสู่ตลาด ราคาที่ชวานาขายได้สูงขึ้นเป็นลำดับจนอยู่ในระดับกว่าตันละ 15,000 บาท และยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มต่อเนื่อง เชื่อว่า ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทำได้สูงกว่าเป้าหมาย ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น

โดยข้าวหอมมะลิความชื้น 15% มีราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เป็นตันละ 14,750-17,700 บาท ขณะที่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ตันละ 11,550-14,500 บาท ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 15% ตันละ 9,000-10,800 บาท ปีที่ผ่านมาตันละ 7,200-12,000 บาท ข้าวเจ้า 5% ความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 7,500-7,900 บาท ปีที่ผ่านมาตันละ 7,300-7,800 บาท และจะกำหนดส่งมอบข้าวที่ได้ ตกลงขายให้ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อีกกว่า 900,000 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จึงมั่นใจได้ว่า ปี 2561 ส่งออกข้าวของไทยจะสูงกว่า 11 ล้านตันแน่นอน ซึ่งจะ ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้น

สำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้รองรับข้าวใน ฤดูกาลผลิต 61/62 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด รัฐบาลได้เตรียมการรองรับไว้รวม 3 มาตรการหลักคือ 1.การชะลอจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเก็บสต็อกโดยรัฐบาลจ่ายค่าฝากเก็บให้เกษตรกรที่เก็บข้าวในยุ้งฉางของตนเองตันละ 1,500 บาท หากฝากเก็บในยุ้งฉาง ของ

สหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,000 บาท รวมทั้งช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกร้อยละ 1,500 บาทรายละไม่เกิน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ครัวเรือนละ 6,000 บาท ในปีที่ผ่านมา

2. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้เก็บสต็อกข้าวแทนสมาชิกโดยรัฐบาลสนับสนุนทุนในการจัดเก็บอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี 3. จูงใจให้โรงสีดูดซับผลผลิตข้าวในช่วงต้นฤดูซึ่งผลผลิตออกมากโดยช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ที่ใช้ในการจัดเก็บ 3% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

นอกจากนั้นจะร่วมกับจังหวัดแหล่งผลิตประสานให้มีการเจรจาซื้อขายระหว่างกลุ่มชาวนากับผู้ซื้อซึ่งมีทั้งลานข้าว โรงสี ผู้ส่งออก ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ชาวนามีความมั่นใจ หากพบว่ามีผลกระทบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเออาร์ดีเอเปรียบในการซื้อ ข้าวเปลือกแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 *ที่มา แนวหน้า*

ข้าวไทยเผชิญวิกฤตกรรม ความสามารถแข่งขันลด คู่แข่งไล่เบียด

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายในงานเสวนาโต๊ะกลม “เสียงสะท้อนชาวนาไทยทั้งแผ่นดิน” ว่า กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นจากกลุ่มชาวนา โรงสี และผู้ส่งออกข้าวไทย รวมถึงผู้รวบรวมข้าวเพื่อจัดทำแผนข้าวครบวงจรในการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมข้าวไทยให้สอดคล้องกับตลาดค้าข้าวที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำเสนอแผนบริหารจัดการข้าวปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในเดือน ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้อุตสาหกรรมข้าวของไทยยั่งยืนได้ ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้แข่งขันได้กับประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายอื่น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนความวิตกว่าข้าวประเทศเพื่อนบ้านจะตีตลาดส่งออกข้าวไทยนั้น ในระยะสั้นน่าจะไม่มีปัญหา เพราะผู้ส่งออกไทยมีความเชี่ยวชาญและได้รับการเชื่อถือจากตลาดข้าวโลก

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าว ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไทยอยู่ที่ตันละ 17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,800 บาท ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวรอบแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า ผลผลิตข้าวไทยปีนี้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ว่าฝนจะมาเร็วหรือช้า หากมาช้าอาจทำให้ผลผลิตข้าวปีนี้หายไปบ้าง แต่ภาครัฐก็ไม่อยากให้ราคาข้าวเปลือกแพงมาก เพราะจะทำให้ราคาข้าวสารสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจกระทบต่อผู้บริโภค แต่อยากได้ราคาที่มีความยุติธรรมมากกว่า

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่ข้าวหอมของกัมพูชาครองแชมป์ข้าวดีที่สุดในการแข่งขันข้าวดีที่สุดในโลกปี 2561 โดยข้าวหอมมะลิไทยตกมาอยู่ในอันดับ 3 และมีข้าวหอมมะลิเวียดนามเป็นอันดับ 2 ว่า กัมพูชามีความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังกับประสิทธิภาพการผลิตและการจัดเก็บ ทำให้เมื่อนำข้าวเข้าสู่เวทีประกวด จึงได้อันดับที่ดี ไทยต้องย้อนกลับมาดูตัวเองมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดเก็บ และกระจายข้าว แต่ยังเชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งดูจากราคาข้าวในตลาดโลกในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยยังสูงถึงตันละ 1,100 เหรียญสหรัฐฯ ทำให้การส่งออกช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2561 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิแล้ว 800,000-900,000 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 20% เพราะราคาแพง ไม่เกี่ยวกับข้าวหอมจากกัมพูชาแย่งตลาด

“ไทยยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความสำเร็จของการค้าข้าวโลกมาต่อเนื่องหลายสิบปี ข้าวกัมพูชาจึงไม่กระทบต่อปริมาณการส่งออกรวม ซึ่งปี 2562 ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีนี้ ที่ 10-11

ล้านตัน ส่วนเรื่องราคาข้าวหอมมะลิไทยที่เหมาะสมอยู่ที่ตันละ 1,000 เหรียญ เมื่อคิดทอนเป็นราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทั้งชาวนาและผู้นำเข้ารับได้” นายเจริญกล่าว

นายเจริญกล่าวต่อว่า ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยลดลงเรื่อยๆ เพราะไทยมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่เริ่มนำกล้าวมากขึ้น อย่างเมียนมาที่หลังเปิดประเทศได้ไม่นาน ก็สามารถส่งออกได้มากถึงปีละ 3 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามส่งออกได้ 7 ล้านตัน และมีความโดดเด่นในเรื่องมีข้าวใหม่ ซึ่งเป็นข้าวที่ต้องการของโลก โดยเฉพาะจีน ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่นำเข้าข้าวทุกชนิดปีละกว่า 8 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีกัมพูชาที่ส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น จากเดิมส่งออกได้เพียงหลักหมื่นตันก็เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 1.3 ล้านตัน รวมถึงอินเดียที่ขณะนี้เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกที่ปีละ 12 ล้านตัน ดังนั้น ไทยต้องเตรียมรับมือ เพื่อรักษาตลาดข้าวไทยให้ยั่งยืน

ส่วนนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิม โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนแบบพลิกโฉม ไม่เช่นนั้นจะก้าวไม่ทันโลก ซึ่งเกษตรกรจะเพาะปลูกแบบเดิมๆไม่ได้ ต้องทำแบบฉลาดขึ้น ในอนาคตเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่จะเข้ามาแทนที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างสมรรถภาพร้อมเมอร์ให้มากขึ้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ไทยชนะประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์แค่ 1.8 หมื่นตัน เวียดนามได้มากกว่า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 2.5 แสนตัน ของหน่วยงานนำเข้าข้าวรัฐบาลฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) แบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561 ผลปรากฏว่าไทยและเวียดนามชนะการประมูลขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์รวมกันปริมาณ 4.7 หมื่นตัน แบ่งเป็นไทยชนะการประมูล 1.8 หมื่นตัน ในราคา 426 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และเวียดนามชนะการประมูลประมาณ 2.9 หมื่นตัน ในราคา 427 ดอลลาร์/ตัน โดยจะส่งมอบข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ช่วงเดือน พ.ย.นี้

งบประมาณที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งไว้ซื้อข้าวแค่ 428 ดอลลาร์/ตัน ถือว่าต่ำมาก เพราะเป็นราคาซีเอ็นเอฟที่ ต้องรวมค่าเรือและประกันภัยไปจนถึงโกดังในฟิลิปปินส์ จึงขายกันเพียงเล็กน้อย นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์รอบหน้าช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวที่เหลือจากการประมูลรอบนี้มารวมกับการเปิดเสนอซื้อข้าวรอบใหม่ต้นเดือน พ.ย.นี้ รวมปี 4.5 แสนตัน คาดว่าไทยและเวียดนามจะแข่งขันเสนอราคาขาย เนื่องจากฟิลิปปินส์ได้เพิ่มงบซื้อข้าวมาเป็น 460 ดอลลาร์/ตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ข้าวหอมไทยพ่ายเขมร ผู้ส่งออกจี้รัฐเร่งพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ข้าวหอมมะลิไทยเสียแชมป์ข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลกให้กับข้าวหอมมะลิกัมพูชา หรือข้าวอังกอร์ ในการประกวดข้าวดีที่สุดในโลกปี 61 (The World Best Rice 2018) ว่า หลายปีที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพตกต่ำลงพอสมควร โดยเฉพาะด้านความหอม ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาความหอมให้กลับคืนมา เพราะในอนาคตข้าวหอมมะลิของทั้ง 2 ประเทศ จะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะในตลาดจีนที่ข้าวของทั้ง 2 ประเทศมีราคาต่ำกว่าไทยประมาณตันละ 200 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ในการประกวดข้าวดีเด่นโลกปี 61 ข้าวอังกอร์ กลายเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก รองลงมาคือ ข้าวหอมมะลิจากเวียดนาม และข้าวหอมมะลิไทย เป็นอันดับ 3 อย่างไรก็ตาม ข้าวหอมมะลิไทยเคยได้ครองตำแหน่งแชมป์มาแล้วในปี 52-53 โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะ โดยใช้วิธีตัดสินด้วยการทดสอบไม่ให้นักกรรมการทราบว่าเป็นข้าวของประเทศใด หลังจากนั้นไทยเสียแชมป์มาตลอดตั้งแต่ปี 54

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยหลังประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาว่า ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ จะเชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ และภาคเอกชนเข้าหารือเรื่องกำหนดราคาซื้อขายข้าวโพด โดยราคาที่รับซื้อของผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าราคารับประกันของพาณิชย์ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ข้าวเพื่อนบ้านแข่งไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การจัดประกวดข้าวดีเด่นโลก หรือ เดอะ เวิลด์ เบสต์ ไรซ์ 2018 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทย 105 ที่เป็นแชมป์เก่าได้รับรางวัลอันดับที่ 3 โดยปีนี้ข้าวหอมมะลิกลุ่มพูซา หรืออังกอร์ คว่ำรางวัลข้าวรสชาติที่อร่อยและคุณภาพดีที่สุดในโลกไปครอง ส่วนอันดับ 2 เป็นข้าวหอมจากประเทศเวียดนาม ซึ่งการได้รับรางวัลเพียงอันดับ 3 ของข้าวหอมมะลิไทยถือเป็นการส่งสัญญาณว่าข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมที่จะแย่งส่วนแบ่งข้าวคุณภาพดี (พรีเมียม) ในตลาดโลกจากไทยแล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพตกต่ำลงมาพอสมควร โดยเฉพาะด้านความหอม ซึ่งภาคเอกชนเตรียมที่จะเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมาได้เสนอความเห็นไปหลายรอบแล้ว ให้เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยใหม่ๆ และพัฒนาด้านความหอมกลับคืนมา เพราะในอนาคตข้าวหอมของทั้งสองประเทศจะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะในตลาดจีนที่ข้าวจากทั้งสองประเทศมีราคาต่ำกว่าไทยประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

ตอนนี้ทางกลุ่มพูซาให้ความสำคัญในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อต้องการโปรโมทข้าวและขยายตลาดข้าวหอมมะลิอย่างจริงจัง และก็ประสบความสำเร็จ โดยข้าวหอมมะลิกลุ่มพูซาได้รับรางวัลข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกมาแล้ว 4 สมัย ขณะที่ไทยได้รับรางวัลอร่อยที่สุดในโลกไปครอง 5 สมัย แต่ที่น่าสังเกตคือ ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าวหอมมะลิจากเวียดนามสามารถชนะข้าวหอมมะลิไทยได้เป็นครั้งแรกด้วย นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ชัดความสามารถการแข่งขันข้าวหอมมะลิไทยเริ่มลดลงในช่วงที่ประเทศไทยมีโครงการรับจำนำข้าวที่ราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ 1,300-1,400 ดอลลาร์/ตัน ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายตลาดเริ่มหันไปซื้อข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปทดแทนข้าวไทย จึงเป็นโอกาสให้เวียดนามและกลุ่มพูซาหันมาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมอย่างจริงจัง และเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน ขณะที่ข้าวไทยยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นขึ้นมา ยกเว้นข้าว กข.43 และข้าวสี เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า เกณฑ์การตัดสินจัดประกวดข้าวดีเด่นโลกประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งแตะ 18,000 บาทต่อตัน เพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา 6,000 บาท

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรที่ทยอยเปิดรับซื้อข้าวจากสมาชิกในหลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2561 ได้แก่ ปทุมธานี ชัยนาท อุดรธานี นครพนม สกลนคร นครราชสีมา เชียงราย แพร่ นครสวรรค์ เพชรบุรีและนครศรีธรรมราช รวบรวมผลผลิตไปแล้วปริมาณ 21,607 ตันข้าวเปลือก มูลค่า 159.13 ล้านบาท คาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 จะมีสหกรณ์ 434 แห่งในพื้นที่ 56 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือกในปริมาณไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านตัน

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญ มีสหกรณ์ 226 แห่งที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวและได้ทยอยเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 25 แห่ง เช่น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

“20 ต.ค.นี้ จะเริ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวหอมมะลิ จากการตรวจสอบราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของสหกรณ์ ความขึ้น 25% เฉลี่ยตันละ 12,000-12,500 บาท ส่วนความขึ้น 15% ตันละ 15,000-18,000 บาท และเมื่อเทียบราคารับซื้อกับโรงสีเอกชนในพื้นที่ ถือว่าสหกรณ์รับซื้อในราคานำตลาด และเป็นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ตันละ 2,000-6,000 บาท โดยราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพและความขึ้นของข้าวที่เกษตรกรรวบรวมและนำมาขายให้สหกรณ์”

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ส่วนสหกรณ์ในภาคเหนือ จะเน้นรับซื้อข้าวเปลือกเหนียว ขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย และสหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จำกัด จังหวัดแพร่ ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวความขึ้น 25% ที่ราคาตันละ 7,300-7,700 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 900-1,400 บาท ส่วนในภาคกลาง รับซื้อข้าวเปลือกขาว เช่น สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี รับซื้อข้าวเปลือกความขึ้น 25% ตันละ 6,700 บาท ส่วนข้าวเปลือกความขึ้น 15% ตันละ 7,700 บาท ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา ราคารับซื้อข้าวเปลือกขาวเพิ่มสูงขึ้นตันละ 300 บาท ซึ่งราคาข้าวเปลือกที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ คาดว่าเป็นผลมาจากพื้นที่ทำนาในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมา

“ราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นอยู่กับคุณภาพและข้าวขึ้นของข้าว อยากให้สมาชิกสหกรณ์รักษาคุณภาพของข้าวเปลือกและรวบรวมนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่ตนเองสังกัด ซึ่งจะได้ราคาที่ยุติธรรม และเมื่อสหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าว สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรดังกล่าวมาเป็นผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก”

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 ผ่าน ธ.ก.ส. โดยจัดสรรวงเงินสินเชื่อไว้ 12,500 ล้านบาท ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิชาทกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน กุ้ยมเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นข้าวสาร คิดดอกเบี้ย 1%ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร 3% ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชำระหนี้ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2562 ขณะนี้มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 399 แห่ง วงเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อ จำนวน 16,890 ล้านบาท

ที่มา ข่าวสด

นาหอมมะลิ รอฝนทิ้งท้ายก่อนเข้าหนาว ถ้าแห้งแล้งกินข้าวแพงแน่

นายวิชัย ศรีนวกุล ประธานชมรมโรงสีข้าวภาคอีสาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ น่าจะมีความชัดเจนว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับความเสียหายจากภาวะแล้งที่ผ่านมาหรือไม่ และติดตามว่ามีพื้นที่ใดบ้างไม่มีฝนและขาดแคลนน้ำเพาะปลูกอย่างหนัก ซึ่งที่ผ่านมา หลายพื้นที่ทำนาในทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และมหาสารคาม รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอื่นๆ เจอภาวะแล้ง ก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้

“เมื่อครั้งสำรวจเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ทำนาข้าวหอมมะลิ เจอภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพาะปลูกเบื้องต้นประเมินว่าผลผลิตปีนี้อาจลดลงกว่า 20% หากสัปดาห์นี้ไม่มีฝนและเข้าฤดูหนาว จะสร้างความเสียหายให้ข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลง ผลผลิตต่ำกว่า 7 ล้านตันข้าวเปลือก จากปกติผลผลิตจะเกิน 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ก็จะเป็ผลดีต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดต่ำกว่าปีก่อน ไม่ต่ำกว่าตันละ 15,000 บาท ดีกว่าปีก่อนเคยลงถึง 13,000-14,000 บาท ก่อนปลายฤดูกาลผลิตขยับเกิน 17,000 บาท ส่วนตัวเลขจริงจะเป็นอย่างไร ต้องลุ้นฝนทิ้งท้ายก่อนเข้าหนาวในสัปดาห์นี้” นายวิชัยกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และผลผลิตแท้จริงอย่างไร เพื่อนำมาประมวลกับแผนการผลักดันการส่งออกข้าวใหม่ ที่ตลาดนำเข้ากำลังเป็นที่ต้องการเพื่อสต็อกไว้ขายช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงตรุษจีนปี 2562 โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งปี 2562 ตั้งเป้าผลักดันส่งออกข้าวทุกชนิดรวม 10 ล้านตัน

ที่มา มติชนออนไลน์

สหกรณ์การเกษตรบูรพาเปิดจตุรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ข้าวหอมมะลิราคาพุ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจจตุรรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 สหกรณ์ 434 แห่ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด เตรียมแผนรับซื้อข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านตัน เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิที่สำคัญ มีสหกรณ์ 226 แห่ง ททยอยเปิดจตุรรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 25 แห่ง คาดปริมาณข้าวเปลือกจะออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม รัฐบาลร่วมเป็นกองหนุนให้สินเชื่อบรรวมข้าวแก่สถาบันเกษตรกรผ่านธกส.ดอกเบียร้อยละ 1 หวังเสริมสภาพคล่องระหว่างการรวบรวมและแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตได้ราคาดี

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว หลายจังหวัดเกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์การเปิดจตุรรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรที่ทยอยเปิดรับซื้อข้าวจากสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มีสหกรณ์ในหลายจังหวัดได้ทยอยเปิดจตุรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ได้แก่ ปทุมธานี ชัยนาท อุตรธานี นครพนม สกลนคร นครราชสีมา เชียงราย แพร่ นครสวรรค์ เพชรบุรีและนครศรีธรรมราช รวบรวมผลผลิตไปแล้วปริมาณ 21,607 ตันข้าวเปลือก มูลค่า 159.13 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 จะมีสหกรณ์ 434 แห่งในพื้นที่ 56 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือกในปริมาณไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านตัน

สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญ มีสหกรณ์ 226 แห่งที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวและได้ทยอยเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 25 แห่ง อาทิ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด จะเริ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ ซึ่งจากการตรวจสอบราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของสหกรณ์ ความชื้น 25 % เฉลี่ยตันละ 12,000 – 12,500 บาท ส่วนความชื้น 15 % ตันละ 15,000 – 18,000 บาท และเมื่อเทียบราคารับซื้อกับโรงสีเอกชนในพื้นที่ ถือว่าสหกรณ์รับซื้อในราคานำตลาด และเป็นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ตันละ 2,000 – 6,000 บาท ซึ่งราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของข้าวที่เกษตรกรรวบรวมและนำมาขายให้สหกรณ์

ส่วนสหกรณ์ในภาคเหนือ จะเน้นรับซื้อข้าวเปลือกเหนียว ขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย และสหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จำกัด จังหวัดแพร่ ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวความชื้น 25 % ที่ราคาตันละ 7,300 – 7,700 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 900 – 1,400 บาท ส่วนในภาคกลาง รับซื้อข้าวเปลือกขาว เช่น สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี รับซื้อข้าวเปลือกความชื้น 25 % ตันละ 6,700 บาท ส่วนข้าวเปลือกความชื้น 15 % ตันละ 7,700 บาท ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา ราคารับซื้อข้าวเปลือกขาวเพิ่มสูงขึ้นตันละ 300 บาท ซึ่งราคาข้าวเปลือกที่เพิ่มสูงขึ้นในปี นี้ คาดว่าเป็นผลมาจากพื้นที่ทำนาในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผ่านมา

"ราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นอยู่กับคุณภาพและข้าวขึ้นของข้าว อยากให้สมาชิกสหกรณ์รักษาคุณภาพของข้าวเปลือกและรวบรวมนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่ตนเองสังกัด ซึ่งจะได้ราคาที่ยุติธรรม และเมื่อสหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าว สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรดังกล่าวมาปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 ผ่าน ธกส.โดยจัดสรรวงเงินสินเชื่อไว้ 12,500 ล้านบาท ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน กุ๊ยมเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นข้าวสาร คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชำระหนี้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2562 ขณะนี้มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 399 แห่ง วงเงินที่อนุมัติสินเชื่อ จำนวน 16,890 ล้านบาท" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
ที่มา กรมส่งเสริมสหกรณ์

เริ่มนับถอยหลังลุ่มพ.ร.บ.ข้าว ฉบับสนช.-โรงสี/ชาวนาไม่มีใครเอาด้วย

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นการยกเว้น พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ...ฉบับที่ร่างโดยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ โดยในที่ประชุมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ส่วนกลุ่มชาวนามีนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย และนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคม

ชาวนาและเกษตรกรไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ข้าวว่า เป็นกฎหมายที่ซ้ำซ้อน และไม่ได้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ สร้างภาระให้กับเกษตรกร

แหล่งข่าวในที่ประชุมกล่าวว่า นายวิษณุแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้แล้ว จึงได้เรียกประชุมและได้สอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปประเด็นจุดอ่อนของกฎหมายยังมีอยู่หลายด้าน เห็นควรกลับไปทำใหม่ให้สมบูรณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาสั้นแค่ไหนก็ไม่เป็นไร เพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญซึ่งคงไม่มีรัฐบาลไหนปล่อยให้ผ่านไปแน่นอน

“ในที่ประชุมท่านวิษณุ เครื่องาม ประธานในที่ประชุมให้ทางสถานีวิทยุแห่งชาติ (สนช.) ผู้ร่าง อธิบายเรื่องผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว เพราะโดนโจมตีเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งทางตัวแทนทาง สนช.ผู้ร่าง อธิบายได้ไม่ชัดเจน และยอมรับว่ากฎหมายนี้มีความซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช มาตรา 35”

ขณะที่ฝ่ายกฤษฎีกามองว่า กฎหมายฉบับนี้ไปก้าวล้ำกฎหมายฉบับอื่น โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นทะเบียนทำให้เกษตรกรสับสนมาก เพราะมองดูแล้ว คุณร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อต้องการอยากจะได้ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมองว่า มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายฉบับอื่น และยังมีกรณีการขึ้นมามาก พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า การส่งเสริมใด ๆ ต้องไม่ไปละเมิดกฎองค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ แต่ขัดกับกฎ WTO จึงต้องมาปรับแก้หลายครั้งหลายหน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของ WTO

ด้านกระทรวงพาณิชย์นั้น นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยให้ความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้มีหลายมาตราที่ซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.พันธุ์พืช และบางมาตราอาจจะสร้างความสับสน และเป็นภาระกับผู้ปฏิบัติและเอกชน

“พาณิชย์เชื่อว่าผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกต้องได้รับอนุญาต แต่ในร่างฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงใบอนุญาตเลย และ พ.ร.บ.ไม่ได้บ่งบอกว่าให้คนจะต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ส่วนในมาตรา 19 มองว่า เป็นการสร้างภาระ แต่ทุกวันนี้ภาครัฐก็ทำอยู่แล้ว ทุกวันนี้ชาวนาก็มีการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ร่างเสนอมาก็มีการขึ้นทะเบียนและมีการขออนุญาตอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรจะให้มาขึ้นทะเบียนเพื่ออะไร และเครื่องจักรกลนี้หมายถึงรวมถึงท่อสูบน้ำ รถแบ็กโคที่นำมาตักดินทำคันนาทำร่องน้ำด้วยหรือไม่ หากนิยามไม่ชัดเจนจะทำให้การบังคับใช้ตามกฎหมายมีความสับสน ในมาตรา 20 ที่ให้ผู้ส่งออกใบรับซื้ออาจจะเป็นภาระ ส่วนในหมวด 5 การกำกับดูแลเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.พันธุ์พืช ซึ่งอาจพูดได้ว่าคัดลอกมาเกือบทั้งหมด ส่วนเรื่องเขตโซนนิ่งทุกวันนี้กระทรวงเกษตรก็ทำอยู่แล้ว และเรื่องเมล็ดพันธุ์ปลอมปนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พันธุ์พืชชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนในหมวด 6 บทกำหนดโทษทั้งหมดซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ.พันธุ์พืช แม้ว่าจะมีการกำหนดอัตราโทษหนักกว่า ดังนั้น ขอให้ไปดูเรื่องภาระและความซ้ำซ้อนหากจะเดินหน้าต่อ” แหล่งข่าวกล่าว

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI กล่าวว่า ท่านวิษณุให้ความเห็นหลังจากที่รับฟังทุกภาคส่วนแล้วว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ลบล้างอำนาจของกฎหมายฉบับอื่นที่มีอยู่แล้วจึงควรปรับร่างใหม่ ประกอบกับร่างกฎหมายนี้บังคับให้เกษตรกรและโรงสีมาขึ้นทะเบียน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับเกษตรกร ส่วนการขึ้นทะเบียนโรงสีเดิมได้ดำเนินการอยู่แล้วโดยกรมการค้าภายใน ดังนั้น จึงมี 2 แนวทางให้ทางคณะ สนช.ไปปรับแก้ไขร่างใหม่ และเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอเข้าสภา หรือทาง สนช.จะนำเสนอเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลา

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่า กฎหมายข้าวมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้ง พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ร.บ.ควบคุมเมล็ดพันธุ์ และ พ.ร.บ.พันธุ์พืช ทางคณะ สนช.ผู้ยกร่างก็ยอมรับ แต่ทั้งนี้ หากยังต้องการจะเสนอต่อต้องกลับไปแก้ไข หรือยกร่างใหม่ เพราะเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศ จึงควรมีการรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร ก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางสมาคมก็เห็นด้วยเพราะเป็นไปตามที่เคยได้ยื่นหนังสือคัดค้านไว้ในตอนแรก

รายงานข่าวระบุว่า นายประสิทธิ์ บุญเฉย ซึ่งตอนแรกแจ้งว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่ไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างครบถ้วน ซึ่งภายหลังเห็นว่าหากไม่เป็นประโยชน์แก่ชาวนาก็ไม่ขอสนับสนุน จึงขอให้ไปทำร่างใหม่ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวนา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โคราชแล้งหนัก นาข้าวยืนต้นตายกลายเป็นทุ่งหญ้าให้วัวควายกิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้มีสภาพอากาศแปรปรวนหนักหลายพื้นที่ฝนไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือนจนเกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ นาข้าวยืนต้นแห้งตายกลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างขวางสุดหุสุดตา ผลผลิตเสียหายสิ้นเชิง 100% ชาวนาหลายรายได้รับผลกระทบเดือดร้อนหนักจนหมดอาลัยกับชีวิต เพราะปีนี้ไม่มีผลผลิตข้าวนาปีให้เก็บเกี่ยวแม้แต่เมล็ดเดียว

นายวินัย ดอกพิกุล อายุ 66 ปี ชาวนาบ้านหลุมปูน หมู่ 4 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เล่าให้ฟังว่า ขณะนี้ภัยแล้งกระหน่ำนาข้าวทั้งตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงต้องแห้งเหี่ยวยืนต้นตายแทบทั้งหมด ตั้งแต่ที่เกษตรกรเริ่มหว่านข้าวหอมมะลิเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2561 มีฝนตกเล็กน้อย พอข้าวเริ่มยืนต้นก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนาน ต้นข้าวทนสภาพแล้งหนักไม่ไหวยืนต้นตายทั้งหมด จนมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมแทนเกษตรกรเราต้องยอมรับชะตากรรมเพราะต้นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ

"ปีนี้ผมทำนา 24 ไร่ เสียหาย 100% ต้องไล่ต้อนวัวกินหญ้าในแปลงนา รอเจ้าหน้าที่มาสำรวจความเสียหาย เพื่อรับการเยียวยาจากภาครัฐ แต่ก็ไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไปกว่า 60,000 บาท นั่งมองนาข้าวด้วยความเศร้าใจแทบหมดอาลัยตายอยาก"

ทั้งนี้อย่างไรก็ตามทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง จ.นครราชสีมามีการสำรวจพบใน 14 อำเภอ นาข้าวเสียหาย 550,000 ไร่เศษ พืชไร่เสียหาย 140,000 ไร่เศษ และตัวเลขก็ทยอยมาเรื่อยๆตามปริมาณที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนได้สั่งเรียกประชุมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 19 ต.ค. ให้แต่ละอำเภอทั้ง 32 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ 14 อำเภอที่ประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ และจะเริ่มประกาศภัยแล้งได้เลย และจะเร่งรัดการทำฝ่ายประชารัฐกักน้ำช่วง 1 เดือนจากนี้ไปให้ได้น้ำมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วใช้น้ำหน้าฝายก่อนโดยสูบไปกักเก็บไว้บ่อประปาต่างๆ เมื่อฝายหมดก็ไปใช้น้ำที่เราเก็บไว้เพื่อเป็นน้ำอุปโภค บริโภค ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2562 และทางเกษตรจังหวัดจะต้องแจ้งให้ได้ว่าพื้นที่ไหนจะปลูกข้าวนาปรังได้ พื้นที่ไหนปลูกไม่ได้ เพื่อเป็นการชดเชยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีแล้วเสียหาย หรือการแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย

"ช่วงนี้มีรายงานเข้ามามากจนถึงตอนนี้จะเพิ่มประมาณ 24 อำเภอแล้ว ซึ่งก็คงจะรับทราบอย่างเป็นทางการ อยากรู้ก็ตามตนได้แจ้งไปทางแต่ละอำเภอและชาวบ้านว่า ภัยแล้งขณะนี้ปัญหามาก การช่วยเหลือภัยแล้ง

ต้องมีหลักฐานในการตรวจหลังจากเรามีการประกาศภัยแล้ง ฉะนั้นอย่าเห็นว่าข้าวเสียหายแล้วเอาข้าวควายลงไปเลี้ยงไปกิน พอถึงเวลากรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เราแต่งตั้งลงไปตรวจ ถ้าไม่เห็นความเสียหายแล้วมันจะมีปัญหา ฉะนั้นขอให้ตรวจให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าจะข้าวควายลงไปเลี้ยงค่อยมาว่ากันอีกที จังหวัดพร้อมจะชดเชยให้กับเกษตรกรตามระเบียบของทางราชการ" ผู้ว่านครราชสีมา กล่าว

ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีปัญหามาก อาทิ อ.โนนไทย , อ.คง , อ.บัวใหญ่ , อ.เสี , อ.ห้วยแถลง เป็นต้น ภัยแล้งปีนี้ มาเร็วกว่าปกติก่อนเป็นเดือน ส่วนน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลพระทองคำทุกแห่งจะเชิญมาร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำ ส่วนจุดที่เรากังวลมากมีปัญหามากก็คือ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ อ.คง เราจะต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ประชาชนน้ำเป็นอันตราย
ที่มา ไทยโพสต์

หงษ์ทองรุกทำ “นาหยอด” ตั้งเป้าถึง1แสนไร่ในปี”63

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางสีไฟเจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการหงษ์ทองนาหยอดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 37,000 ไร่ คาดว่าในปี 2561 จะมีเกษตรกรเข้าร่วมเพิ่มเป็น 40,000 ไร่ได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ได้ 100,000 ไร่ ภายในปี 2563 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและการขยายตัวของผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิในต่างประเทศทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ และตลาดอื่นที่ยังขยายตัวได้ดี

ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของบริษัท 100% ซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 15 ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากผลผลิตออก ทางบริษัทจะรับซื้อทั้งหมด โดยให้ราคาเพิ่ม ส่วนเกษตรกรที่ต้องการขายไปยังช่องทางอื่นก็สามารถทำได้ไม่ได้จำกัดการขายของเกษตรกร

“การดำเนินการรูปแบบดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้ โดยต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพและพันธุ์ข้าวดีไม่ปลอมปน ซึ่งอดีตประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ขณะที่เกษตรกรจะได้รับการอบรมการทำนาหยอด การทำบัญชี และช่วยเหลือด้านสินเชื่อ การทำนาแบบนี้จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มลดต้นทุนการปลูก มีรายได้เพิ่ม เช่น เดิมเกษตรกรปลูกข้าวโดยการหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การหยอดข้าวใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงเหลือ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนลดลงจาก 3,060 บาท เหลือ 2,575 บาทต่อไร่ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 451 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 559 กิโลกรัมต่อไร่”

นายวัลลภกล่าวว่า ขณะนี้มีหลายหน่วยงานภาครัฐที่สนใจนำรูปแบบโครงการลักษณะนี้ไปใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยขยายต่อไปในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องในแต่ละพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทจะเดินหน้าจัดทำโครงการนี้เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้บริษัท จึงสะดวกต่อการดูแลการผลิตและการขนส่ง และยังเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิดีและมีคุณภาพ แม้จะขยายเป้าหมายพื้นที่ของโครงการเป็น 100,000 ไร่ ก็ยังจะใช้เฉพาะพื้นที่ดังกล่าว สำหรับผลผลิตข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู บริษัทจะจัดแพ็คเกจรุ่นพิเศษออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพความหอม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ส่งออก ก.ย.ลดลง 5.20% ติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ส่วนยอดรวม 9 เดือนยังโต 8.13%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนก.ย.2561 มีมูลค่า 20,699.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.20% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือน นับจากเดือนก.พ.2560 ที่ติดลบ 2.87% แต่ภาพรวมการส่งออกรวมในช่วง 9 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) ยังส่งออกได้ดี มีมูลค่า 189,729.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.13% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,212.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.90% และรวมนำเข้า 9 เดือนมีมูลค่า 186,891.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.21% โดยเดือนก.ย.เกินดุลการค้า 487.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 9 เดือนเกินดุลการค้า 2,838.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกก.ย.2561 ที่ติดลบ 5.20% หากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและทองคำออก จะลดลงเพียง 1.9% หากหักสินค้าทองคำออก ส่งออกลดลง 0.8% และหากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันออก ส่งออกลดลง 6.7%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า การส่งออกไทยเดือนก.ย.2561 ที่กลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน มาจาก 3 สาเหตุสำคัญ คือ ฐานการส่งออกทองคำและรถยนต์ปีก่อนขยายตัวสูงมาก ทำให้ปีนี้ส่งออกลดลง โดยมูลค่าการส่งออกทองคำหายไป 967 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการส่งออกรถยนต์หายไป 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้ง 2 สินค้ารวมกันทำให้มูลค่าส่งออกลดลง 5.3% ผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ทำให้มูลค่าการส่งออกไทยหายไปประมาณ 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมูลค่าลดลง 1.8% และวิกฤตการเงินในตลาดเกิดใหม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกสินค้าไทยหายไปประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมูลค่าลดลง 1% รวม 3 ปัจจัยดังกล่าว ทำให้มูลค่าการส่งออกไทยหายไป 1,756 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงไปประมาณ 8%

อย่างไรก็ตาม หากแยกเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าที่กระทบต่อการส่งออกของไทย พบว่า มูลค่าหายไป 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 1.8% แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกผลกระทบทางตรง ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกของไทยที่ถูกสหรัฐฯ ใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้า การส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยไปสหรัฐฯ เดือนก.ย.2561 มีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 60.1% หรือมูลค่าหายไป 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น โซลาร์เซลล์ ลด 77.1% เครื่องซักผ้า ลด 87.4% เหล็ก ลด 60.4% อะลูมิเนียม เพิ่ม 65.5% กลุ่มสอง ผลกระทบทางอ้อมหรือกลุ่มสินค้าที่จีนถูกสหรัฐฯ ใช้มาตรการภาษี และไทยเป็นซัพพลายเชนให้จีน ทำให้ส่งออกไปจีนลดลง โดยไทยส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปจีนประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 16.3% หรือมูลค่าหายไป 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ลด 24.1% เครื่องจักรและส่วนประกอบลด 35.6% เคมีภัณฑ์ ลด 11.1% และยานพาหนะและส่วนประกอบ ลด 37.4% และกลุ่มที่สาม ผลกระทบทางบวก เป็นสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทดแทนของจีน มีมูลค่า 1,813 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.7% หรือส่งออกได้เพิ่มขึ้น 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพิ่ม 12.9% เคมีภัณฑ์ เพิ่ม 26.4% ยานพาหนะและส่วนประกอบ เพิ่ม 9.6% และเครื่องจักรและส่วนประกอบเพิ่ม 12.6%

"การส่งออกที่กลับมาขยายตัวติดลบ มีสาเหตุที่ตรวจสอบได้ และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในภาพรวม โดยยังคงมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปี 2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจะขยายตัว 8% โดยในช่วง 3 เดือนที่เหลือ (ต.ค.-ธ.ค.) จะต้องได้ส่งออกให้ได้เดือนละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ"น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนก.ย.2561 ไม่น่าประหลาดใจ เพราะมีหลายกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า แต่กรมฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

(Fragrant Rice) จำนวน 118,760 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 67,619 ตัน ลดลง 48.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 23,560 ตัน ลดลง 59.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่น ๆ จำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 9 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 96,714 ตัน ลดลงประมาณ 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 57,676 ตัน เพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มาเลเซีย 28,068 ตัน เพิ่มขึ้น 58.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ไปแลนด์ 19,947 ตัน ลดลง 43.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนเธอร์แลนด์ 19,058 ตัน ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สหราชอาณาจักร 14,790 ตัน ลดลง 37.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นต้น ในปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทส่งออกข้าวจำนวน 68 ราย และสามารถส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือไปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลกำลังพยายามที่จะจัดหาข้าวอีก 703,000 ตัน หลังจากที่ซื้อข้าวได้เพียง 47,000 ตัน จากการประมูลแบบ G to P เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการปรับวิธีการประมูลจากเดิมที่แบ่งเป็น 3 ครั้งครั้งละ 250,000 ตันนั้น จะเปลี่ยนเป็นการประมูลแบบ G to G จำนวน 203,000 ตัน (ที่เหลือจากการประมูลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม) และหลังจากนั้นจะจัดประมูลแบบ G to P จำนวน 500,000 ตัน

คาดว่าหน่วยงาน NFA จะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (Terms of Reference; TOR) รอบใหม่ (re-bidding) ในเร็ววันนี้ โดยจะประมูลแบบ G to G ก่อน แล้วจึงจะจัดประมูลแบบ G to P ตามมา

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้จัดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% (well-milled long grain white rice) จำนวน 250,000 ตัน (the government-to-private) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดย NFA ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการประมูลครั้งนี้ประมาณ 5.8 พันล้านเปโซ และได้กำหนดราคาเพดาน (ceiling price) ของการประมูลในครั้งนี้อยู่ที่ 428.18 เหยียนสหรัฐต่อตัน โดยมี 13 บริษัทที่ยื่นเสนอราคาในครั้งนี้อยู่ (จากทั้งหมด 20 บริษัทที่ได้ซื้อเอกสารการประมูล (bid documents)) ส่วนใหญ่จากประเทศไทยและเวียดนาม และมีบางบริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินเพดานหรือการทำผิดเงื่อนไข ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 รายที่เสนอราคาอยู่ในเกณฑ์ราคาเพดานครั้งนี้ประกอบด้วย บริษัท Thai

Capital Crops Co Ltd. เสนอราคาที่ 426.30 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 18,000 ตัน (lot 3 in Batanga) บริษัท Vinafood 2 เสนอราคาที่ 427.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 15,000 ตัน (lot 4 in Tabaco) และบริษัท Vinafood 1 เสนอราคาที่ 427.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 14,000 ตัน (lot 5 in Iloilo and Bacolod) ส่วนบริษัทอื่นๆ จะเสนอราคาอยู่ในระดับ 458-478.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวนรวมประมาณ 203,000 ตัน

การประมูลในครั้งนี้นี้แบ่งเป็น 9 ล็อต เพื่อจัดส่งข้าวไปยัง 14 ท่าเรือ โดยที่ท่า Manila จะได้รับมากที่สุด ประมาณ 65,000 ตัน ตามด้วยที่ Subic 55,000 ตัน ที่ La Union จำนวน 30,000 ตัน ที่ Batangas จำนวน 18,000 ตัน ที่ Tabaco จำนวน 15,000 ตัน ที่ General Santos City จำนวน 14,000 ตัน ที่ Iloilo และ Tacloban จำนวนแห่งละ 10,000 ตัน ที่ Davao City จำนวน 8,000 ตัน ที่ Zamboanga City จำนวน 6,000 ตัน ที่ Cebu, Surigao และ Cagayan de Oro แห่งละ 5,000 ตัน และที่ Bacolod จำนวน 4,000 ตัน ซึ่งการประมูลจำนวน 250,000 ตัน ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการประมูลทั้งหมด 750,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งถัดไปคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (กำหนดส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2562) และครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (กำหนดส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2562)

ในขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอผลการประมูลให้สภา NFA พิจารณาและคาดว่า NFA จะสามารถซื้อข้าวจากการประมูลในครั้งนี้ได้เพียง 47,000 ตัน ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถประมูลได้อาจจะนำไปประมูลในรอบใหม่สำหรับการส่งมอบข้าวที่ประมูลในครั้งนี้จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ในปีนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวรวมประมาณ 2.4 ล้านตัน (ซึ่งยังต่ำกว่าในปี 2010 ที่มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.45 ล้านตัน) ประกอบด้วยการประมูลแบบ G to G และ G to P ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมารวม 500,000 ตัน การจัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าภายใต้ระบบ MAV ในปีนี้รวม 805,200 ตัน การอนุมัติให้ผู้ค้าข้าวนำเข้า 350,000 ตัน และการอนุมัติให้ NFA จัดประมูลแบบ G to P อีก 3 ครั้งรวม 750,000 ตัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรได้มีการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าว โดยตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ค้าข้าวในประเทศที่จำหน่ายข้าวทั้งในตลาดสาธารณะและในซูเปอร์มาร์เก็ตจะต้องแจ้งรายละเอียดของข้าวว่ามีที่มาจากประเทศใด เช่น เวียดนาม ไทย ปากีสถาน หรือเป็นข้าวที่ผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังได้กำหนดราคาแนะนำ (the suggested retail price; SRP) ด้วย โดยราคาขายปลีกของข้าวขาวเกรดธรรมดาที่นำเข้า (imported regular milled rice) กำหนดไว้ที่ 37 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวขาวเกรดดีที่นำเข้า (imported imported well-milled rice) กำหนดไว้ที่ 40 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 745 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ขณะที่ราคาขายปลีกของข้าวขาวเกรดธรรมดาที่ผลิตในประเทศ (local rice regular milled rice) กำหนดไว้ที่ 39 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 725 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และข้าวขาวเกรดดีที่ผลิตในประเทศ (local rice imported well-milled rice) กำหนดไว้ที่ 44 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 818 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยในวันที่ 23 ตุลาคมนี้หน่วยงานของรัฐบาล เช่น กระทรวงเกษตร (the DA) กรมการค้าภายใน (DTI or Department of Trade and Industry) และ NFA (National Food Authority) จะออกสำรวจราคาข้าวในตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ ไม่มีผลบังคับกับข้าวชนิดพิเศษ เช่น Cordillera heirloom rice, dinorado, malido, hinumay, milagrosa, organic brown, red และ black rice, และ malagkit โดยรัฐบาลจะมีการปรับราคาแนะนำตามภาวะตลาดโลก รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศ

สำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานโดยอ้างอิงจากหนังสือเวียนของกระทรวงการค้า (Department of Trade and Industry) กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National

Food Authority; NFA) และสำนักงานบริหารจัดการสินค้าน้ำตาล (Sugar Regulatory Administration) ซึ่งระบุว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ค้าปลีก ผู้ที่ใช้ข้าวในการผลิต และผู้นำเข้าที่เชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีกสามารถที่จะนำเข้าข้าวและน้ำตาลได้ トラบโดที่สามารณนำมาจำหน่ายในประเทศได้ในระดับราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยข้าวจะกำหนดราคาขายไว้ที่ 38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 705 เหยียญสหรัฐต่อตัน ส่วนน้ำตาลกำหนดราคาขายไว้ที่ 50 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 928 เหยียญสหรัฐต่อตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) ได้ปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสที่ 3 ลงไปประมาณ 2.3% โดยคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.25 ล้านตัน จากที่ก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์ไว้ที่ 3.32 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับผลผลิตในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะลดลงไปประมาณ 4.2% (ปีที่แล้วมีผลผลิตประมาณ 3.39 ล้านตัน) โดยในไตรมาสที่ 3 คาดว่ามีพื้นที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 3.4% ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 630 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 21.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 407 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2.24% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 846 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.24% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 15.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 49 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 912 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.73% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.64 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 794 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.2% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 19.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.87 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 854 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.5% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 20.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

รองประธานาธิบดี Jusuf Kalla กล่าวว่ารัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะนำเข้าข้าวในช่วงนี้เพราะสต็อกข้าวของหน่วยงาน Bulog ยังคงมีปริมาณเพียงพอ ซึ่งขณะนี้มียุทธศาสตร์ 2.2 ล้านตัน ขณะที่ภาวะราคาขายปลีกข้าวในตลาดยังคงอยู่ในระดับทรงตัว โดยเขาระบุว่าเงื่อนไขที่ Bulog จะนำเข้าข้าวก็ต่อเมื่อมีสต็อกข้าวต่ำกว่า 1 ล้านตัน และเมื่อราคาขายปลีกปรับตัวสูงกว่าราคาเพดาน (the price ceilings) ที่กำหนดไว้ประมาณ 10%

นาย Jusuf Kalla ยังระบุว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงวิธีการคำนวณผลผลิตข้าวแล้ว กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) ได้ปรับตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าว (dry-milled rice grains) ในปีนี้จากเดิมที่ช่วงต้นปีเคยประมาณการณ์ไว้ที่ 80 ล้านตัน ลงเหลือ 56.54 ล้านตัน

ทางด้านสำนักข่าว Reuters รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดว่าในปี 2018 นี้ ผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 32.4 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งต่ำกว่าที่ทางการเคยประมาณการณไว้ก่อนหน้านี้ที่ 48.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะมีประมาณ 29.6 ล้านตัน และสต็อกข้าวที่มีในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคของปีนี้

ทั้งนี้ คาดว่าขณะนี้หน่วยงาน Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 2.4 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวที่นำเข้าประมาณ 1.8 ล้านตัน และเป็นข้าวที่จัดหาจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 600,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาที่จะลดการผูกขาดในการนำเข้าข้าวของหน่วยงาน Bernas (ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้าว การจัดหาและจัดจำหน่ายข้าวของรัฐ) ในปีหน้าลงไปประมาณ 30%

สภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซียได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนดังกล่าวซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการวางแผนที่จะเห็นหน่วยงาน Bernas ยุติการผูกขาดภายในปี 2564 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถขายข้าวได้เลย จากจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 801,184 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ร่วมการประมูล 6 ราย และรัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐอเมริกา (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 39,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561- 20 มกราคม 2562 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากประเทศไทยจำนวนรวม 21,000 ตันโดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการประมูลครั้งนี้มีราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 83,805 เยนต่อตัน หรือประมาณ 746 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาโดยรวมภาษีแล้วอยู่ที่ 90,509 เยนต่อตัน หรือประมาณ 806 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ในการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 รัฐบาลตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางของจีน (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากไทยจำนวนรวม 21,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 5 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 80,223 เยนต่อตัน หรือประมาณ 704 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 86,641 เยนต่อตัน หรือประมาณ 760 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561-20 มกราคม 2562

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวสาร/ข้าวกล้อง) 22,500 ตัน และข้าวหัก 2,500 ตัน

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สามารถซื้อและขายข้าวได้จำนวน 3,100 ตัน จากที่กำหนดไว้ 25,000 ตัน โดยข้าวที่มีการประมูลได้แบ่งเป็น ข้าวกล้องเต็มเมล็ด (Whole grain/brown rice) จำนวน 1,944 ตัน จากประเทศสหรัฐและไทย และเป็นข้าวหักจำนวน 1,156 ตัน จากประเทศสหรัฐและไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดของไทยสามารถประมูลได้จำนวน 204 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,522 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหักของไทยประมูลได้จำนวน 500 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 526 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 925 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและขายจะอยู่ที่อัตรา 8%

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ (the Ministry of Agriculture, Forestry and Food and Agriculture of Korea) คาดการณ์ว่า การผลิตข้าวของเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลงในปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย และพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ลดน้อยลง กระทรวงฯ ประมาณการว่า การผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปี 2561 จะอยู่ที่ 3.875 ล้านตัน ลดลง 2.4% จากปีก่อน และต่ำกว่าผลผลิตข้าวเฉลี่ย 5 ปีซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.2 ล้านตัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คลื่นความร้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีนี้อาจอยู่ที่ระดับ 4.615 ล้านไร่ จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 4.718 ล้านไร่ ทั้งนี้ แม้ปริมาณข้าวปรับตัวลดลง แต่คาดว่าความต้องการข้าวในเกาหลีใต้ในปีนี้จะอยู่ที่ 3.780 ล้านตัน ซึ่งอยู่ต่ำกว่าปริมาณข้าวที่ผลิตได้

ด้านราคาขายปลีกข้าวในประเทศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 48,000 วอนต่อถุงขนาด 20 กิโลกรัม หรือประมาณ 42.6 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,130 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นถึง 29% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรป่าไม้และปศุสัตว์ (the Ministry of Agriculture, Forestry and Animal Husbandry) และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural

Development) ต่างระบุว่า การเพิ่มขึ้นของราคาเป็นภาวะชั่วคราวซึ่งคาดว่าภาวะราคาจะผ่อนคลายลงเมื่อมีผลผลิตข้าวฤดูใหม่เริ่มออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนนี้

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวหลังจากที่ปรับลดลงถึงสามสัปดาห์ติดต่อกัน เนื่องจากในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามากนัก ขณะที่บางส่วนรอคอยผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่มีการเสนอราคาขายข้าวและทำสัญญาซื้อขายกัน โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ทั้งนี้ ทางคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูที่จะถึง (summer-sown crops) จะมีประมาณ 99.24 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 5.03 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศบังคลาเทศมีจำนวนลดลงมาก เพราะในปีนี้บังคลาเทศมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่สามของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าว 155,512 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 185,738 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และลดลง 25.58% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 208,963 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 576,993 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 588,486 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 472,702 ตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 487,562 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 104,291 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,924 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกอยู่ที่ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับ 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับ 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (พฤษภาคม 2018-เมษายน 2019) ประเทศบังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 34.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8%จากจำนวน 32.65 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากในฤดูการผลิต Aus มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในปีนี้ ในช่วงฤดูมรสุมมีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะให้เกษตรกรเพาะปลูกมาจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรต้องไปใช้น้ำจากระบบชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในระยะเจริญเติบโตในฤดูการผลิต Aman

ทางด้านภาวะราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดู Boro แต่ราคาปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน ในเดือนตุลาคมราคาขายปลีกข้าวเกรดธรรมดาอยู่ที่ประมาณ 43 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 520 เทรียสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาลดลงประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าภาวะราคาจะยังคงทรงตัวไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว Aman

ทางการนำเข้าข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 600,000 ตัน ลดลงจากปี 2017/18 ที่มีการนำเข้าประมาณ 1.7 ล้านตัน และในปี 2016/17 ที่นำเข้าประมาณ 2.348 ล้านตัน ขณะที่ กระทรวงการอาหาร (the Ministry of Food; MOF) รายงานว่า สต็อกข้าวของบังคลาเทศ (the Bangladesh public rice stocks) ณ เดือนตุลาคมมีประมาณ 1.3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 250%

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-16 ตุลาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 156,978 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 148,189 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 16,125 ตัน ลดลงประมาณ 19.20% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,527 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 140,853 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.60% เมื่อเทียบกับจำนวน 134,661 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,262 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 ตุลาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 32,312 ตัน ฝรั่งเศส 19,780 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,829 ตัน โปแลนด์ 9,536 ตัน อิตาลี 13,548 ตัน โปรตุเกส 11,383 ตัน เบลเยียม 11,285 ตัน สเปน 10,379 ตัน เยอรมนี 9,166 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,897 ตัน สวีเดน 3,364 ตัน บัลแกเรีย 3,448 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 ตุลาคม 2561 มีการส่งออก 23,321 ตัน ลดลง 32.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,750 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 17,683 ตัน ลดลงประมาณ 41.20% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,075 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 5,638 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 20.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,675 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,396 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 ตุลาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 11,676 ตัน สเปน 3,120 ตัน โปรตุเกส 4,611 ตัน เนเธอร์แลนด์ 666 ตัน โปแลนด์ 691 ตัน โรมานี 260 ตัน กรีซ 338 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 224,627 ตัน ลดลงประมาณ 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 312,796 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกไปยังประเทศชิลีจำนวน 52,061 ตัน อิรัก 44,100 ตัน เซเนกัล 14,000 ตัน บราซิล 23,987 ตัน โบลิเวีย 8,178 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน เม็กซิโก 1,944 ตัน สหรัฐฯ 2,135 ตัน คอสตาริกา 1,700 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 72,934 ตัน

ขณะที่สถาบันสถิติแห่งชาติและสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadisticay Censos) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) มีการส่งออกข้าวประมาณ 224,627 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 169,536 ตัน ข้าวกล้อง 39,774 ตัน และข้าวหัก 15,317 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม) สถาบันสถิติแห่งชาติและสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadisticay Censos) รายงานว่า มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 286,501 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 202,252 ตัน ข้าวกล้อง 56,465 ตัน และข้าวหัก 27,784 ตัน

ที่มา *Oryza.com*